

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน

โรงเรียนบ้านหนองปอ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ของ โรงเรียนบ้านหนองปอ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)



1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ
<p>1.วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 1.3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย <p>2. กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 2.2 กิจกรรมวันสำคัญ 2.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ <p>3. ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ตนเองและฐานะของพลเมืองของประเทศชาติ 3.2 นักเรียนมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 3.3 นักเรียนมีความสามัคคีและเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม 3.4 นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย <p>4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p style="padding-left: 40px;">ยังไม่ดำเนินการ</p> <p style="padding-left: 40px;">/ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p style="padding-left: 40px;">ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <p>- จัดโครงการให้สอดคล้องกับบริบท</p>	 

2. ชื่อโครงการ พัฒนาวិชาการ

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ
<p>1. วัตถุประสงค์</p> <p>1.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร</p> <p>1.2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น</p> <p>1.3. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ</p> <p>1.4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>2. กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>2.1 กิจกรรมการแก้ปัญหาให้นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้</p> <p>2.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p> <p>2.3 กิจกรรมการทดสอบ O-NET ป.6</p> <p>3. ผลการดำเนินงาน</p> <p>3.1. ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตร</p> <p>3.2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น</p> <p>3.3. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ</p> <p>4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>5. ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังต่ำกว่าระดับประเทศ</p> <p>6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <p>- จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินขั้นพื้นฐาน (O-NET)</p>	


3. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้เรียน

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ
<p>1.วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้ พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น</p> <p>1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้แสดงความสามารถ</p> <p>2. กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>2.1 กิจกรรมสัปดาห์ประชากรวัยเรียน</p> <p>2.2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>2.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน</p> <p>2.4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่</p> <p>3. ผลการดำเนินงาน</p> <p>3.1 นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น</p> <p>3.2 นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้แสดงความสามารถ</p> <p>4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>5. ปัญหาและอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนบางคนอาศัยอยู่ในแหล่งมั่วสุ่มยาเสพติด การ พนัน - ทุนการศึกษาไม่เพียงพอกับนักเรียนที่ยากจน <p>6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น - ติดตาม ดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ 	 

4.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ
<p>1.วัตถุประสงค์</p> <p>1.1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี</p> <p>1.2. เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ</p> <p>1.3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม</p> <p>2. กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>2.1 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย</p> <p>2.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสุขภาพนักเรียน - ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง <p>2.3 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน</p> <p>2.4 กิจกรรมการตรวจหาเชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>3. ผลการดำเนินงาน</p> <p>3.1. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี</p> <p>3.2. นักเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน ดนตรี กีฬา และศิลปะ</p> <p>3.3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม</p> <p>4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>5. ปัญหาและอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน <p>6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 	

5. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ
<p>1.วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น</p> <p>1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้แสดงความสามารถ</p> <p>2. กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>2.1กิจกรรมวางแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา ร่วมกับชุมชน</p> <p>2.2 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</p> <p>2.3 กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR)</p> <p>2.4 กิจกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.5 กิจกรรมการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการ</p> <p>3. ผลการดำเนินงาน</p> <p>3.1 นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น</p> <p>3.2 นักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ได้แสดงความสามารถ</p> <p>4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>5. ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน</p> <p>6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา</p> <p>- ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น</p>	

6.ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน	ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ
<p>1.วัตถุประสงค์</p> <p>1.1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา</p> <p>1.2. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ</p> <p>2. กิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>2.1 กิจกรรมบันทึกความดี</p> <p>2.2 กิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันสำคัญต่างๆ</p> <p>3. ผลการดำเนินงาน</p> <p>3.1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา</p> <p>3.2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ</p> <p>4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>5. ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี</p> <p>6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา - ไม่มี</p>	